



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/วศ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง ขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ -๑๕ กรกฎาคม และให้พิจารณาย้ายในครั้งแรกให้แล้วเสร็จ หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้าย ให้ประกาศตำแหน่งว่างให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ให้ยื่นความ ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิมหากประสงค์จะขอย้าย ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ มีอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา เป็นตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยอนุมัติ กศจ.แพร่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้ในการย้ายและหากไม่มีผู้ส่งคำร้องขอย้ายอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายตามประกาศเพิ่มเติม และตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการย้าย ครั้งนี้ ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดบัญชีอัตราว่างแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวน นักเรียน	ขนาด สถานศึกษา
๑	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ ๑๕๕)	วังชิ้น	๓๔๐๗	๔๒	ขนาดเล็ก

๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวน นักเรียน	ขนาด สถานศึกษา
๑	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจตุรฤกษ์รัตนาคาร	ลอง	๑๒๑๐	๕๘๒	ขนาดกลาง